



## Tuyên bố chung của Thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu

Tuyên bố chung của Thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu là một nghiên cứu toàn cầu nhằm thu thập mục tiêu và nguyện vọng của 8000 thanh niên trên 23 quốc gia về tương lai của thế giới.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để giới trẻ cất lên tiếng nói của mình trong bối cảnh chưa có sự tham gia của họ tại các cuộc đàm phán về khí hậu.

Những ý kiến của thanh niên đã được tổng hợp thành một lời kêu gọi hành động toàn cầu, trực tiếp gửi đến các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu COP 26 tại Glasgow, tháng 11 năm 2021.

### Thanh niên Việt Nam và thách thức khí hậu

Những thông điệp sau là đóng góp của thanh niên Việt Nam trong Tuyên bố chung thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu. Những thông điệp này được thu thập từ nghiên cứu Báo cáo [Thế hệ trẻ của Hội đồng Anh tại Việt Nam](#) và [Báo cáo đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc “Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu”](#) (2021).

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn thanh niên Việt Nam cùng cam kết ủng hộ Tuyên bố chung thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu.

## **Chúng tôi đề xuất những nội dung sau đây:**

**Tăng cường** các nỗ lực phát triển thanh niên ở cả cấp địa phương và quốc gia hướng tới hành động vì khí hậu trong thời kỳ số hóa nhằm thúc đẩy việc hình thành một thế hệ được trang bị toàn diện các kỹ năng lãnh đạo, cùng với tinh thần sẵn sàng ứng phó, thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu. **Lồng ghép** các bài học về khí hậu vào chương trình đào tạo chính thức của tất cả các cấp học; **Cân nhắc** yếu tố bất bình đẳng về giới, văn hóa xã hội bằng cách xây dựng các tài liệu học tập phù hợp với từng bối cảnh, cộng đồng và các nhóm yếu thế khác nhau.

**Khuyến khích** một tinh thần ham học hỏi, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ thông qua các chương trình cố vấn và huấn luyện nhằm tạo cơ hội cho thanh niên tích lũy thêm kinh nghiệm, học hỏi từ các chuyên gia đi trước cũng như phát triển một các nhà lãnh đạo thanh niên.

**Tăng cường** phối hợp nhiều cấp độ giữa khu vực nhà nước với các mạng lưới thanh niên, khu vực tư nhân và cộng đồng để hỗ trợ giải quyết những vấn đề biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

**Tổ chức** thường xuyên các cuộc đối thoại với thanh niên giữa chính phủ, cơ quan lập pháp, các bên liên quan, cộng đồng để giúp người trẻ bày tỏ quan điểm và định hình về tương lai của thế giới, cũng như góp ý các chính sách liên quan đến khí hậu quốc gia như Kế hoạch hành động quốc gia về Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (NAP), Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu (NCCS), Chương trình hỗ trợ triển khai Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDCISP), v.v. Cung cấp hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ tài chính, phát triển các kế hoạch về chính sách công, chẳng hạn như thành lập đầu mối quốc gia Action for Climate Empowerment (ACE) để hỗ trợ thanh niên đóng góp vào việc triển khai và cập nhật về Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC).

**Khuyến khích** chính phủ, khu vực tư nhân cũng như các bên liên quan sử dụng tối ưu các phương tiện truyền thông đại chúng để tương tác với thanh niên, cung cấp truy cập Internet tốt hơn cho các vùng nông thôn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của trẻ em và thanh niên. Đảm bảo rằng các sáng kiến đều cân nhắc toàn diện nhu cầu, kỹ năng của người khuyết tật, phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác; mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin bằng cách sử dụng các nền tảng trực tuyến, ứng dụng di động, các hình thức truyền thông và công nghệ khác.

**Khuyến khích** khu vực nhà nước, khu vực tư nhân, các bên tham gia và các cơ quan liên quan khác, đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội, cơ sở giáo dục và cơ quan liên chính phủ thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo nhằm tăng cường và kích lệ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội việc làm xanh, bền vững cho thanh niên.

**Khuyến khích** áp dụng và chuyển giao các ý tưởng sáng tạo và thực tiễn tốt nhất về thích ứng, giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy các cơ hội chia sẻ, học hỏi từ nhiều bên thông qua các nền tảng kỹ thuật số như Youth4Climate

Learning Hub, ghi nhận các sáng kiến về khí hậu của thanh niên thông qua các cuộc thi và giải thưởng như Cuộc thi Sáng tạo Thanh niên vì Khí hậu, Roadshow Thanh niên vì Khí hậu, v.v.

**Khích lệ, trao quyền** cho thanh niên nhằm tăng cường vai trò tích cực của thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện và chuyên môn trong các môi trường khác nhau để nâng cao kỹ năng và đóng góp của họ cho quốc gia, bắt đầu từ cấp độ cộng đồng. Tạo điều kiện cho thanh niên vận động, làm việc tại cộng đồng cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Hội nghị định Thượng đỉnh về Biến Đổi Khí Hậu (COP), Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên về Biến đổi Khí hậu (COY) và Hội nghị Pre-COP bằng cách sử dụng các kỹ năng, thế mạnh của họ nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và triển khai các hành động thiết thực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.